



ข่าว

กรมส่งเสริมสหกรณ์

ส่วนเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์

โทร. 0 2241 5885 โทรสาร 0 2241 5885

[http:// www.cpd.go.th](http://www.cpd.go.th)

กสส.เดินเครื่องนโยบายประชารัฐ

เตรียมหารือ 8 สหกรณ์วางแผนลดต้นทุนการผลิตอาหารสัตว์

กรมส่งเสริมสหกรณ์ เดินหน้า 9 นโยบายประชารัฐ รับผิดชอบโครงการแท็กซีดอกเบี๋ยต่ำ-ลดต้นทุนการผลิตอาหารสัตว์ เตรียมหารือ 8 สหกรณ์วางแผนงาน เชื้อสหกรณ์ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ

นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ กล่าวถึง นโยบายปฏิบัติการประชารัฐ "คิดนอกกรอบ บริการนอกกรอบ" 9 ข้อ เพื่อเป็นของขวัญให้กับประชาชนว่า ในส่วนของกรมส่งเสริมสหกรณ์ได้รับมอบหมายให้ไปดูแลในเรื่องของแท็กซี และเรื่องการผลิตอาหารสัตว์ โดยดำเนินการผ่านสหกรณ์ ซึ่งเป็น 2 เรื่องหลักที่กรมส่งเสริมสหกรณ์จะเข้าไปมีบทบาทเกี่ยวข้องในการเป็นองค์ประกอบ หรือองค์กรในการผลักดัน แต่เนื้อหารายละเอียดจะอยู่ที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น เรื่องของอาหารสัตว์ เนื้อหาหลัก จะอยู่ที่กรมปศุสัตว์ แต่เราเพียงใช้หลักการสหกรณ์เข้าไป ในการควบคุมดูแล ส่วนการปล่อยสินเชื่อจะอยู่ที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)

อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ กล่าวอีกว่า ทั้งนี้ หลักการสหกรณ์ เป็นองค์กร หรือกลุ่มคนที่รวมตัวกันเพื่อมุ่งหวังให้เกิดสวัสดิการ และความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน คือเป้าหมายที่ดีของการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ แต่ถ้าการมุ่งเป้าที่กำไรสูงสุด นั้นไม่ใช่เป้าหมายของสหกรณ์ แต่สมาชิกมีความเป็นอยู่ที่ดี สวัสดิการที่ดี นี่คือสหกรณ์เป้าหมายสหกรณ์ เพียงเป็นประเด็นว่า สหกรณ์เป็นเครื่องมือของการพัฒนาต่อประเทศได้ดี ดังนั้นการที่ให้สหกรณ์ไปเป็น หน่วยผลักดันให้เกิดการเคลื่อนตัวของการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ คิดว่า เป็นการใช้ที่ถูกต้องทางรัฐบาลจึงน่าจะใช้สหกรณ์เป็นตัวขับเคลื่อนการดำเนินทางด้านเศรษฐกิจของประเทศ

ด้าน นายนิสิต อารยพิทักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ กล่าวว่า กรมส่งเสริมสหกรณ์ โดยสำนักงานพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ รับผิดชอบ 2 โครงการ คือ โครงการสหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่ และสหกรณ์ผู้เลี้ยงสุกร ซึ่งทางรัฐบาลมองว่าตรงนี้เป็นพื้นฐาน ถ้าสหกรณ์เข้ามาช่วยก็จะก่อให้เกิดการผลิต และลดค่าใช้จ่ายให้กับประชาชน โดยมีสหกรณ์เข้าร่วมโครงการ 8 สหกรณ์ ได้แก่ สหกรณ์ผู้เลี้ยง ไก่ไข่ 4 สหกรณ์ และสหกรณ์ผู้เลี้ยงสุกร 4 สหกรณ์ ซึ่งกรมส่งเสริมสหกรณ์จะจัดสรรงบประมาณให้กับสหกรณ์ เพื่อสร้างโรงเรือนสำหรับเก็บอาหารสัตว์ และเครื่องผสมอาหารให้กับสหกรณ์ เพื่อลดต้นทุนในการผลิต ทั้งนี้ ในวันที่ 20 มกราคมนี้ กรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้เชิญทั้ง 8 สหกรณ์ มาร่วมประชุมเพื่อเตรียมแผนงาน โครงการตามที่ได้รับงบประมาณ โดยรัฐบาลตั้งเป้าให้แต่ละโครงการเห็นผลภายใน 6 เดือน อย่างไรก็ตาม ทั้ง 2 โครงการนี้ จะเป็นประโยชน์กับเกษตรกรอย่างมาก โดยเฉพาะเกษตรกรรายย่อย ต้นทุนการผลิตอาหารสัตว์สำหรับเลี้ยงสุกร หรือไก่ไข่ ลดลง ทำให้ต้นทุนการผลิต ไก่ไข่ และสุกร ได้ถูกลง ก็จะทำให้ราคาลดลง ไปส่งผลกระทบต่อราคาในท้องตลาด

ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ กล่าวถึงแนวคิดที่จะมีการชั่ง ไซ้ขายเป็นกิโลว่า ตรงนี้เป็นเรื่องของกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ เป็นผู้รับผิดชอบ และได้มีการชี้แจงเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่า การส่งไปขายในท้องตลาดนั้น นอกจากไซ้เบอร์ จะมีการส่งไปใส่กระสอบด้วย จึงมีการกำหนดนโยบาย ภายใน 6 เดือน จะให้แม่ค้า

ตลาดภายในกรุงเทพฯ ที่เข้าร่วมโครงการ ขายไข่แบบคละไซส์โดยการชั่งกิโล ซึ่งเป็นอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับ
ผู้บริโภค ไม่ใช่เป็นการขายไข่เป็นกิโลทั้งหมด

////////////////////////////////////